

## รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย งานบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมามีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ตารางที่ ๑ การแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๘๓ โครงการ	๑๐๐
รวม	๘๓ โครงการ	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๓ โครงการ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด

ตารางที่ ๒ การแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๙,๖๑๐,๑๐๐.-	
รวม	๙,๖๑๐,๑๐๐.-	

จากตารางที่ ๒ จำนวนเงินตามสัญญาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๙,๖๑๐,๑๐๐.-บาท โดยงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนเงินตามสัญญาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รวมจำนวน ๘๓ โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๖๑๐,๑๐๐.-บาท

### ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการจัดหาพัสดุ

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้ดำเนินการเป็นไปตามวิธีจัดหาและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ที่ผ่านมา งานพัสดุและทรัพย์สิน มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ความชำนาญในการปฏิบัติงานหรือระเบียบดังกล่าว ยังไม่แม่นยำ จึงผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอัตรากำลังจำกัดและไม่มีตำแหน่งที่จะปฏิบัติงานโดยตรง ในการจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้บางโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอุปสรรค

**แนวทางแก้ไข**

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุรง ได้มีการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุรง ได้กำหนดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาสตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้